

ที่ สปลสช. ๕.๓๓/ว.๖๘๗

๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งจุดเน้นและแนวทางการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาว  
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ปี ๒๕๖๓

เรียน นายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เขต ๑๒ สงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แบบประเมินผลให้คะแนนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จำนวน ๑ ฉบับ  
๒.แบบประเมินผลให้คะแนนกองทุน LTC จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ขอแจ้งแนวทางการบริหารและจุดเน้นการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ปี ๒๕๖๓ ดังนี้

๑.คงมาตรการไม่จัดสรรเงินค่าเช่ารายหัว (๔๕บาทต่อประชากร) แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นที่มีการสะสมเงินคงเหลือมากกว่า ๒ เท่าของรายรับปีที่ผ่านมา โดยนำเงินที่ไม่จัดสรรคืนกลับเข้าส่วนกลาง

๒.สปลสช.พัฒนากลไกที่เลี้ยงประจำกองทุน ทำหน้าที่เป็นวิทยากรและเป็นพี่พี่ปรึกษาการทำแผนสุขภาพตำบล ๑๖ ประเด็น การจัดทำโครงการที่มีคุณภาพ และวางระบบการประเมินติดตามโครงการ ท่านสามารถใช้จ่ายเงินบริหาร ๑๐(๔) ของกองทุนฯเพื่อสนับสนุนค่าตอบแทนวิทยากร ค่าชดเชยพาหนะวิทยากร เป็นต้นรายละเอียดที่เลี้ยงจะปรากฏในระบบเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบลของท่าน และทำหน้าที่ประเมินผลโดยให้คะแนนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จำนวน ๑๐๐ คะแนน และกองทุน LTC จำนวน ๕๐ คะแนนเป็นรายกองทุน ห้วงเวลาการประเมินผลครั้งแรก คือ กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป การนิเทศการทำงานกองทุนระดับอำเภอในระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยการประเมินผลและนิเทศระดับอำเภอ ทาง สปลสช.เขต จะรับผิดชอบค่าตอบแทนพี่เลี้ยง รายละเอียดตามเอกสารแบบประเมินที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

๓.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสมทบเป็นไปสัดส่วนตามขนาดรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน ตามประกาศข้อ ๘ ยกเว้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เพิ่มจำนวนผู้ต้องขังในการระบบการจัดสรรเงินภายหลัง สมทบไม่เกินวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ พร้อมลงรับเงินในระบบบัญชีการเงินโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้ ([www.localfund.happynetwork.org](http://www.localfund.happynetwork.org))

๔.ต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ ปี ๒๕๖๒ และปีที่ผ่านมา โดยการรวบรวมสรุปผลโครงการเป็นเอกสาร พร้อมเอกสารค่าใช้จ่ายทางการเงินโครงการ เก็บไว้ที่กองทุนฯเพื่อรับการตรวจสอบต่อไป

๕.รายงานทางการเงิน ปี ๒๕๖๒ (รายเดือน รายไตรมาส และรายปี) ต้องจัดทำโดยการพิมพ์รายงานจากโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้([www.localfund.happynetwork.org](http://www.localfund.happynetwork.org)) เพื่อนำเข้าพิจารณารับรองโดยคณะกรรมการ ไม่ต้องส่งรายงานการเงินดังกล่าวมาที่ สปลสช. ให้ส่งโดยการคัดลอกรูปถ่ายเพื่อแจ้งให้ สปลสช.ทราบ ส่วนเอกสารรายงานทางการเงินเก็บรวบรวมไว้ที่กองทุนเพื่อรับการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ

๖.ต้องจัดทำแผนการเงิน รับ-จ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ โดยใช้แบบฟอร์มที่ สปลสช.กำหนดท่านสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้([www.localfund.happynetwork.org/paper/41195](http://www.localfund.happynetwork.org/paper/41195)) นำแผนการเงินดังกล่าวเข้ารับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนตามประกาศข้อ ๑๖(๑)

๗.กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นจะต้องเน้นให้มีโครงการแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ(สุรา ยาสูบ และสารเสพติด) โครงการเพิ่มการเคลื่อนไหวทางกาย โครงการบูรณาการด้านอาหาร โครงการจัดการโรคเบาหวาน

และความดันโลหิตสูงในชุมชน ตลอดจนโครงการแก้ปัญหาสุขภาพสำหรับผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง(เกษตรกร ไร่จ้าง  
เก็บขยะ จักรยานยนต์รับจ้าง ประมง หรือรับจ้าง อื่น ๆ) โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยต้องเบิกเงินสนับสนุน  
โครงการแก่ผู้รับทุนไม่น้อยกว่า ๘๐ ของเงินทั้งหมด ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

๘.กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) เน้นจัดบริการกับบุคคล  
ทุกกลุ่มวัยและทุกสิทธิรักษาพยาบาล ที่มีผลประเมิน ADL เท่ากับหรือน้อยกว่า ๑๑ คะแนน จุดเน้นคือ ต้องโอนเงิน  
จัดบริการแก่หน่วยจัดบริการ( ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หน่วยบริการและสถานบริการ) ภายใน ๔๕ วันนับ  
จากวันที่ได้รับโอนเงินงบประมาณจาก สปสช.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญชัย พิริยกิจกำจร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา

กลุ่มงานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ

โทร. ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘ ต่อ ๕๓๖๙ โทรสาร ๐๗๔-๒๓๕๔๙๔

ผู้ประสานงานหลัก :นางสาวธัญญรัตน์ เจริญสุข ๐๙๐-๑๙๗๕๒๖๓

ผู้ร่วมประสานงานร่วม: ภ.ก.สมชาย ละอองพันธ์ โทร. ๐๙๘ -๒๗๙๗๗๑๒

Email : [somchai.l@nhso.go.th](mailto:somchai.l@nhso.go.th), [twoseadj@gmail.com](mailto:twoseadj@gmail.com)